

	MATICHON <small>INFORMATION CENTER</small>	Subject Heading : 61076923
Source :	ข่าวหุ้น	
Date : 7 ส.ค. 2561	Page : 4229	No :

BANPU-BPP पैคตีหงสา จ่าย 2.7 พันล. ไม่สะเทือน

“BANPU-BPP” ไม่สะเทือน! หลังศาลตัดสินให้แพคตีโรงไฟฟ้า
 หงสาพร้อมควักเงินจ่ายชดใช้ค่าเสียหายรวม 2,700 ล้านบาท ให้กับ
 “กลุ่มศิวะ” จ่อบุกเป็นค่าใช้จ่ายพิเศษใน Q1 นี้ “ซีอีโอ” ลั่นไม่
 กระทบบแผนธุรกิจ โรงไฟฟ้าหงสายังเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า
 ได้ตามปกติ การันตีจากนี้ไปจะไม่คิตีฟองร้องอีกแล้ว

BANPU

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU เปิดเผยภายหลังจากที่ศาลฎีกาพิพากษาคดีนายคิระ งานทวี กับพวกฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายกรณีโรงไฟฟ้าหงสา โดยทางศาลได้พิจารณาให้กลุ่มบริษัท ในฐานะจำเลยทั้ง 3 ราย ได้แก่ 1. บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU 2. บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP และ 3. บริษัท บ้านปู อินเทอร์เน็ตซันแนล จำกัด จ่ายค่าใช้ข้อมูลเป็นจำนวนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยรวมทั้งสิ้นจำนวน 2,700 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นเงินต้นจำนวน 1,500 ล้านบาท และดอกเบี้ย 7.50% ต่อปี นับตั้งแต่เดือน ก.ค. 2550

โดยที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ของกลุ่มบริษัท ซึ่งมีนายชินันท์ ว่องกุศลกิจ ในฐานะประธานกรรมการได้พิจารณาอนุมัติแล้วว่า จะให้ทั้ง 3 บริษัทที่เป็นจำเลย ชำระค่าข้อมูลดังกล่าว เป็นจำนวนเงินบริษัทละ 900 ล้านบาท และจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายพิเศษในงบการเงินงวดไตรมาส 1/2561

นอกจากนี้ ยืนยันว่าทางกลุ่มบริษัทยังคงมีความสามารถและมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะชำระวงเงินดังกล่าวได้ทันที เพราะมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง สะท้อนได้จากในปี 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งกลุ่มบริษัทมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อม (EBITDA) รวมจำนวน 32,000 ล้านบาท

อีกทั้งคำตัดสินดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานตามแผนธุรกิจของบริษัท พร้อม กับยังคงมุ่งเน้นหาโอกาสลงทุนในต่างประเทศ อย่างต่อเนื่อง ขณะที่โครงการโรงไฟฟ้าหงสา ยังเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้ต่อเนื่องตามปกติเช่นกัน รวมถึงหลังจากนี้ไปจะไม่มีความคืบหน้าอีกแล้ว

ขณะที่นายชินันท์ ในฐานะประธานกรรมการ BANPU กล่าวย้ำว่า คำตัดสินของศาลนั้นตรงกับความเป็นจริง โดยบริษัทเข้าทำสัญญา ซึ่งบริษัทไม่ได้มีความต้องการเอาข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิด และเอาข้อมูลไปใช้ในทางที่สุจริต ทำเพื่อประโยชน์ของโครงการ รวมถึงทางรัฐบาลลาว ไม่ได้มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทแต่อย่างใด อีกทั้งยืนยันว่าไม่ได้ดำเนินการทำผิดหลักธรรมา-

ภิบาล และดำเนินธุรกิจอย่างสุจริตทั้งก่อนหน้าและ หลังการเข้าร่วมพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าหงสา ส่วน ประเด็นการใช้ข้อมูลของกลุ่มงานทวี ถือเป็นเรื่องเชิงเทคนิคและตีความคลาดเคลื่อนของทั้ง 2 บริษัท

ด้านนายปรัชญา อิบราฮิม ทนายความ BANPU เปิดเผยว่า ศาลแพ่งได้อ่านคำพิพากษา ศาลฎีกาให้คู่ความฟัง กรณีโครงการโรงไฟฟ้าหงสา โดยศาลฎีกามีคำพิพากษาสรุปดังนี้ 1.กรณี โจทก์กล่าวหาจำเลยว่า เข้าร่วมทำสัญญาพัฒนา โครงการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล โดยไม่มีเจตนาเข้า ทำโครงการจริง ศาลพิจารณาว่า จำเลยมีความ สุจริตในการเข้าทำสัญญาและมีเจตนาทำโครงการ จริง มีใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล

2.กรณีที่โจทก์กล่าวหาจำเลยว่า จำเลยยกเลิก สัญญากับผู้รับเหมาเพื่อให้โครงการล่าช้า อันเป็น เหตุให้รัฐบาลลาวยกเลิกสัมปทานกับโจทก์ ศาล พิจารณาว่า จำเลยมีความสุจริตทำเพื่อประโยชน์ ของโครงการ และรัฐบาลลาวมิได้ใช้เหตุนี้ในการ ยกเลิกสัมปทานกับโจทก์

3.กรณีที่โจทก์กล่าวหาจำเลยว่า จำเลยยุยง รัฐบาลลาว ให้ยกเลิกสัมปทานกับโจทก์ ศาล พิจารณาว่า จำเลยมีความสุจริต มิได้ยุยง การ ยกเลิกสัมปทานเป็นการตัดสินใจของรัฐบาลลาว เพื่อประโยชน์ของประชาชนลาว 4.กรณีที่โจทก์ กล่าวหาจำเลยว่า จำเลยใช้ข้อมูลโครงการของ โจทก์ ศาลพิจารณาว่า เป็นการใช้ข้อมูลที่มีมูลค่า ของโจทก์จึงกำหนดให้จำเลย จ่ายค่าใช้ข้อมูลเป็น จำนวนเงิน 1,500 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ตั้งแต่เดือน ก.ค. 2550

BANPU-BPP วังศึกรับข่าวดี

ขณะที่การสำรวจความเคลื่อนไหวราคาหุ้น

อ่านต่อหน้า 29

BANPU

(ต่อจากหน้า 28)

BANPU และ BPP เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2561 พบว่า ในช่วงภาคเช้าหุ้น BANPU และ BPP ได้ขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศขึ้นเครื่องหมาย Halt (H) เพื่อหยุดพัก การซื้อขายหลักทรัพย์ทั้ง 2 บริษัท เนื่องจากมี กำหนดฟังคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีโรงไฟฟ้าหงสาในช่วงเวลา 9.00 น. ซึ่งทาง ตลท.ได้ประกาศ ขึ้นเครื่องหมาย H ในการซื้อขายภาคเช้า

โดยต่อมาในช่วงเวลาประมาณ 13.45 น. ทาง BANPU และ BPP ได้แจ้งคำพิพากษา ศาลฎีกากรณีโรงไฟฟ้าหงสาผ่านทางตลท.และ ขอให้ปลดเครื่องหมาย H เนื่องจากผลของคดี โรงไฟฟ้าหงสามีความชัดเจนแล้ว ทาง ตลท.จึง ได้ปลดเครื่องหมาย H และส่งผลให้หุ้นกลับมา ซื้อขายได้ตามปกติในช่วงภาคบ่าย

ทั้งนี้ หลังจากที่ปลดเครื่องหมาย H หุ้น BANPU และ BPP แล้ว ปรากฏว่า ในช่วง ภาคบ่ายราคาหุ้นทั้ง 2 บริษัทได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นทันที ซึ่งหุ้น BANPU ได้ทำราคาสูงสุดของวัน ที่ 24.20 บาท และหุ้น BPP ทำราคาสูงสุดของ วัน ที่ 26.75 บาท เนื่องจากภาพรวมตลาดได้มี มุมเชิงบวกต่อผลการตัดสินใจคดีโรงไฟฟ้าหงสา

ขณะที่แม้ทางกลุ่มบ้านปูต้องชดใช้ค่าเสียหาย รวมทั้งสิ้นประมาณ 2,700 ล้านบาท แต่ถือเป็น มูลค่าความเสียหายที่ต่ำกว่าที่ตลาดเคยกังวลไว้ จะอยู่ที่ระดับ 3 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้ยังถือ เป็นการปลดล็อกหุ้นกลุ่มบ้านปูชัดเจน หลังจากใน ช่วงที่ผ่านมาปัญหาความขัดแย้งกรณีโรงไฟฟ้าหงสากดดันหุ้นกลุ่มบ้านปูมาเป็นเวลานานนับ 10 ปี

สำหรับราคาหุ้น BANPU ในวานนี้ได้ปิด การซื้อขายที่ระดับ 22.90 บาท ปรับลดลง 0.30 บาท หรือคิดเป็นลดลง 1.29% เมื่อเทียบราคา ปิดก่อนหน้า ด้วยมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 10,018 ล้านบาท ส่วนหุ้น BPP ปิดการซื้อขายที่ 25.50 บาท ไม่มีการเปลี่ยนแปลง และ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 281 ล้านบาท ■